

Số **802**/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày **22** tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành danh mục các nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận chính quyền  
năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 10-KH/BDVTU-UBNDTP ngày 05/02/2021 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021;*

*Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 549/SNV-XDCQ&CTTN ngày 15/3/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. *lv*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPTU, UBND TP và các Ban: TC, TG, DV;
- UBMTTQ VN TP và các tổ chức đoàn thể TP;
- ĐU Khối CCQ TP, ĐU Khối DN;
- Quận, Huyện ủy, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Báo HP; Đài PT và TH HP; Cổng thông tin điện tử TP; Công báo TP;
- Phòng: VX, NC&KTGS;
- CV: KHCN;
- Lưu: VT. *lv*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Khắc Nam

**DANH MỤC**  
**Các nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận chính quyền**  
**năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021*  
*của Ủy ban nhân dân thành phố)*

**I. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ**

TT	Nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
I	<b>Các nhiệm vụ về xây dựng Kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác dân vận</b>			
1	Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác dân vận gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Đẩy mạnh chính trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” và chủ đề năm của của cơ quan, đơn vị và địa phương.	Cả năm 2021	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn	
2	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; gắn với tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về thực hiện công tác dân vận	Cả năm 2021	Sở Tư pháp	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
3	Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định	Cả năm 2021	Sở Thông tin và Truyền thông	UBND các quận, huyện; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Cổng thông tin điện tử

	về phòng, chống dịch Covid-19; thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh và phòng, chống dịch, bệnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế xã hội - vừa phòng, chống dịch, bệnh”			thành phố và hệ thống thông tin tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
<b>II Các nhiệm vụ về thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố</b>				
1	Chỉnh trang, hiện đại hóa, xây dựng đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển.	Cả năm 2021	Sở Xây dựng	Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện liên quan.
2	Chỉnh trang các dòng sông trong nội đô; đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, gắn với việc hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trên toàn thành phố.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Xây dựng	Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận liên quan.
3	Xây dựng các công viên cây xanh, các khu vực vui chơi, các công trình phục vụ cộng đồng.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Xây dựng	Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa và Thể thao và UBND các quận liên quan.
4	Đầu tư xây dựng các công trình Trung tâm hành chính, chính trị mới tại khu vực Bắc sông Cấm.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Xây dựng	Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Thủy Nguyên và các xã
5	Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu	Cả năm 2021	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, xã
<b>III</b>	<b>Các nhiệm vụ triển khai các quy định của UBND thành phố liên quan đến công tác dân vận và dân chủ</b>			

1	Tổ chức nghiêm việc chấm điểm, xếp loại công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND thành phố.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Nội vụ	Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện; đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phối hợp thực hiện.
2	Xây dựng các mô hình dân vận khéo tại cơ sở, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn có mô hình dân vận khéo được cấp có thẩm quyền công nhận.	Cả năm 2021	UBND các quận, huyện	UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
3	Tiếp tục thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND thành phố ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Tài nguyên và Môi trường	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
4	Tiếp tục thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Nội vụ	Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
5	Tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Nội vụ	Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp công lập.

6	Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện; đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố và Đảng ủy Khối doanh nghiệp phối hợp thực hiện
<b>IV</b>	<b>Các nhiệm vụ gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính và giải quyết bức xúc, kiến nghị của nhân dân</b>			
1	Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Sở Nội vụ	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
2	Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.	Cả năm 2021 và các năm tiếp theo	Văn phòng UBND thành phố	Các Sở, ban, ngành liên quan
3	Vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.	Cả năm 2021	Sở Thông tin và Truyền thông.	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện
4	Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã phường, thị trấn tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cấp cơ sở.	Cả năm 2021	Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn

5	Kịp thời tiếp nhận, giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp góp ý, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các hành vi tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu, thu phí ngoài quy định trong giải quyết thủ tục hành chính qua đường dây nóng, điện thoại, tin nhắn, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.	Cả năm 2021	Thanh tra thành phố	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
6	Rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa giải quyết để tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2021	Cả năm 2021	Thanh tra thành phố	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
7	Kiểm tra, giám sát việc phân công cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương.	Cả năm 2021	Thanh tra thành phố	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
8	Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chính sách đối với người có công với cách mạng; người nghèo, cận nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch, bệnh Covid-19.	Cả năm 2021	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
V	<b>Các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương</b>			
1	Thực hiện sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và trực thuộc	Cả năm 2021	Sở Nội vụ	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

	UBND quận, huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.			
2	Tiếp tục sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc các Sở, ngành và UBND quận, huyện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương.	Cả năm 2021	Sở Nội vụ	Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp
3	Rà soát, ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.	Trong quý I/2021	Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn
4	Rà soát, ban hành các Quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức.	Cả năm 2021	Sở Nội vụ	Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

## II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ trong danh mục này và các nội dung trong Kế hoạch số 10-KH/BDVTU-UBNDTP ngày 08/02/2021 của Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ được phân công; xây dựng và tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương trực thuộc, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) lần 1: trước ngày 25 tháng 6 năm 2021 và lần 2: trước ngày 15 tháng 12 năm 2021 và báo cáo đột xuất (khi cần).

2. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này và các nội dung trong Kế hoạch số 10-KH/UBNDTP-BDVTU ngày 08/02/2021 của Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp thực hiện công tác dân vận của các

cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất các nội dung cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy định của Trung ương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định./.

